



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๕๓๖ ภายในโทร ๓๓๑๗

ที่ กษ ๐๕๐๒.๔/ว๒๕๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการศูนย์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการประมง

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ ๐๕๐๒.๔/ว ๔๙๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้แจ้งเวียน ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนด แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยสอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงและแก้ไขรายการเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ ๔.๑ และ ๔.๓ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน ภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ในการนี้กรมประมงได้ปรับปรุงประกาศกรมประมงให้สอดคล้องกับ หนังสือเวียนดังกล่าว จึงยกเลิกประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนด แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ เป็นกรณีพิเศษ และกำหนดให้ใช้ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนด แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ เป็นกรณีพิเศษ ฉบับนี้แทน พร้อมนี้ได้ส่งสำเนาประกาศกรมประมงดังกล่าวมาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดทราบและปิดประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้ สามารถ Download เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.fisheries.go.th/personnel> หัวข้อบริการ เลือก “การบริหารงาน บุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือเลือก หัวข้อหนังสือเวียน/ระเบียบฯ เลือก “หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่” เลือก “หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙” เลือก “การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการ เป็นกรณีพิเศษ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภักตร์ คันธมธุรพจน์)

ผู้อำนวยการสูง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่